



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว รุกตั้งโพธิวิชาลัยที่สตูล ร่วมแก้วิกฤติ 5 ชายแดนใต้ เสนอ 5 ชั้นปฏิรูป

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในการสัมมนาเรื่องภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยว่า มศว มีประสบการณ์ในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชาลัยในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตากซึ่งวิทยาลัยโพธิวิชาลัยเห็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานในชีวิตจริงได้ ถึงขณะนี้ทางจังหวัดสตูลได้ติดต่อมายัง มศว เพราะต้องการให้พื้นที่มีวิทยาลัยโพธิวิชาลัย เนื่องจากจากจังหวัด ประชาชนและผู้นำชุมชนเห็นว่าวิทยาลัยโพธิวิชาลัยจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ แม้ว่า

มศว จะมีประสบการณ์ในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชาลัยมาแล้ว แต่โพธิวิชาลัยในพื้นที่จังหวัดสตูลไม่จำเป็นต้องเหมือนกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ หากแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการดูแลทรัพยากรป่าและให้โอกาสกับคนที่ขาดโอกาส จังหวัดสตูลมีความโดดเด่นด้านป่าชายเลนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ส่งผลต่อทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แต่ขณะนี้เริ่มมีปัญหา มศว จึงได้จัดทำหลักสูตรการจัดการภูมินิเวศน์ขึ้นมาเพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เราไม่เน้นการท่องเที่ยวที่เน้นระบบทุน ที่เน้นเรื่องคุณธรรมความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและปกป้องรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรพืช คาดว่าโพธิวิชาลัยสตูลจะไปจัดตั้งที่หมู่บ้านจ๊ะบีลังซึ่งในปี 2555 จะสามารถรับนิสิตเข้าเรียนได้และในช่วงแรกจะรับนักเรียนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล

นายไพบูรณ์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่าวิกฤติประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุด สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของระบบประเทศซึ่งการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน โดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งก่อนจะ

ปฏิรูปอะไรได้นั้นเราต้องพิจารณาตัวเราเองว่าเราได้ปฏิรูปตัวเองก่อน จึงอยากฝาก บ้านไต 5 ชั้นแห่ง การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับการมีบทบาทในการร่วมปฏิรูปประเทศไทย เริ่มจาก 1.ต้อง ร่วมกันตักผลึกทางความคิด 2.ร่วมออกแบบเข็มทิศด้วยจิตมุ่งมั่น 3. ร่วมเตรียมการขั้นตอนให้ครบ กระบวนการ 4. ร่วมสร้างแก่นสารที่บูรณาการครบมิติในการปฏิบัติ 5.ร่วมจัดการความรู้เพื่อถอด บทเรียนและอภิวัดณ์ต่อเนื่อง

“แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเป็นสิ่งที่ต้องทำ หากแต่ผมไม่อยากจะเห็นโครงการนี้เต็มไปด้วย การคอร์รัปชัน ที่ผ่านมามีประเทศไทยไปไม่ถึงไหนเพราะมีการคอร์รัปชันสูงมาก ถ้าจะจัดทำโครงการ ปฏิรูปประเทศไทยในขณะที่ทุกคนก็รู้ว่าประเทศชาติบอบช้ำและวิกฤติ หากยังมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น ในการทำโครงการปฏิรูปประเทศไทยอีก ผมว่าเป็นเรื่องน่าเวทนาที่สุด”